

สรุป ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ	แผนกวิชาการบัญชี	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นายพงษ์ณภัทร จัมปาแก้ว	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการบัญชีเบื้องต้น ๑ ของนักศึกษา ปวส.๑		
๒	นางสาวสายพิน แนบสนิทวงศ์	การใช้สื่อมัลติมีเดีย POWER POINT ปวส.๒		
		๓.....		

ลำดับ	แผนกวิชาการตลาด/การจัดการธุรกิจค้าปลีก	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางปรารณา ดวงแก้ว	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง ปวส.ชั้นปีที่๑		
๒	นางสาวสุภาภร ลิ้มวิเชียร	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.๑		
๓	นายศิริชัย ฉิมสุวรรณ	รายงานการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องแนวความคิดในการประกอบอาชีพการขาย		

ลำดับ	แผนกวิชาการจัดการทั่วไป	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางเอี่ยมจิตร กลั่นจัตรัส	การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.๑ เรื่องการไม่ส่งงาน/ไม่ส่งการบ้าน		
๒	นางสาวขวัญเรือน อุดมนาม	การศึกษาเหตุการณ์ขาดความรับผิดชอบในการเข้าเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.๑		
๓	นางสาวประภัสสร อวยวัฒนากุล	การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑ สาขาวิชาพณิชยการ โดยใช้แบบสอบจับเวลา		
๔	นางสาวปนัดดา อุดงศิริเทพ	บุคลิกที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนรายวิชาการจัดการสำนักงาน		
๕	นางสาวนวรรตน์ มวมขุนทด	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้นปวช.๑		

สรุป ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ	แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาวอมรรัตน์ คมนามูล	การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้น ปวส.๑ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ		
๒	นางวรินธรณ์ ระวังทรัพย์	การพัฒนาและส่งเสริมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒		
๓	นางสาวสุวิมล เอ็นดู	หลักพื้นฐานการออกแบบสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.๒		
๔	นายวรพงษ์ พรหมคำ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาโดยใช้วิธีรับงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ		

ลำดับ	แผนวิชาการโรงแรมและ บริการ	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาววลิตา ขวลิต	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง ปวส.ชั้นปีที่๑		
๒	นายธนภณ สุภาโชติอังคณา	การศึกษารายกรณี นักเรียนที่มีปัญหาเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนไม่ได้ ระดับชั้น ปวส.๑		
๓	นายสมศักดิ์ สุขจิต	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการจัดดอกไม้สด		

๕ นายกิติกร แสงเมืองเก่า การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อวิชา การพัฒนา การพัฒนาบุคลิกภาพ

ลำดับ	แผนวิชาการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นางสาวฉัตรชนก มัททนวรกน	การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้างวินัยให้แก่ นักเรียน ระดับชั้น ปวส.๑		
๒	นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.๓		
๓	นางสาวพสุธา จิตนอก	การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒		

--	--	--	--	--

สรุป ผลงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ลำดับ	แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์	ผลงานวิจัย	รวม	หมายเหตุ
๑	นายเชิดชู พนามณี	ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพบุคลิกภาพ		
๒	นางเรณู อินทรกำแหง	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยละความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒		
๓	นางจีรนนท์ ดุลยติธรรม	วิจัยการสำรวจการส่งงานของนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน		
๔	นางสาวบุษบา นามวิจิตร	ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการไม่ส่งงานของนักเรียนชั้น ปวช.๑ การโรงแรมและบริการ		
๕	นายอนุวัฒน์ บุญส่ง	การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปวส.๑		
๖	นางสาววรัญญา พงษ์เตชภณ	การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้น ปวช.๒		
๗	นางสาวสกุลฉัตร กมลเพชร	การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาการโรงแรม		
๘	นางสาวจุฬารัตน์ เรืองกล้า	ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของเรียนระดับชั้น ปวช.๑ สาขางานโรงแรม		
๙	Miss Din Malacad	A research compilation of English language learning problems among Thai students		
๑๐	Miss Sun Jing	Thai students perception about Chinese culture.		

